

บทที่ 1: คู่มือและภาคผนวก

บทนำ

1.001. คู่มือผู้ขอรับสิทธิบัตรตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) (คู่มือ) ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร สำหรับผู้ที่สนใจยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ “ขั้นตอนระหว่างประเทศ (international phase)” ของวิธีดำเนินการตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ซึ่งประกอบด้วยภาคผนวกจำนวนหนึ่งที่มีข้อมูลโดยละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “ภาคผนวก” ที่ตามด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในคู่มือนี้จะเป็นการอ้างอิงถึงภาคผนวกหนึ่งๆ ส่วนที่สองจะมีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ “ขั้นตอนในประเทศ (national phase)” ของวิธีดำเนินการตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรซึ่งได้แก่วิธีดำเนินการต่อสำนักงานต่างๆ ในประเทศที่กำหนด (หรือสำนักงานที่ถูกเลือก) สำนักงานที่กำหนด (หรือสำนักงานที่ถูกเลือก) คือ สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศหรือภูมิภาคของประเทศสมาชิกหรือที่ทำหน้าที่แทนประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (“ประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญา”) ที่กำหนด (หรือถูกเลือก) ในคำขอระหว่างประเทศ ขั้นตอนในประเทศนี้แสดงข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามต่อหน้าสำนักงานเหล่านี้แต่ละแห่งในหน่วยงานของแต่ละประเทศ (National Chapter) ด้วย คู่มือ สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.wipo.int/pct/ เท่านั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 บริการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทางอีเมลก็มีอยู่เช่นกันซึ่งจะมีหนังสือบอกกล่าว (notice) รายสัปดาห์แก่ผู้ใช้คู่มือ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าได้มีการปรับปรุงข้อมูลใดในคู่มือไปแล้วในสัปดาห์นั้น

1.002. ในข้อความในคู่มือนี้ ข้อ หมายถึง ข้อของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร, กฎ หมายถึง ข้อบังคับภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT Regulations) และหัวข้อจะอ้างอิงถึงคำสั่งทางบริหารภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT Administrative Instructions) การอ้างอิงวรรคหนึ่งๆ จะสัมพันธ์กับข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนระหว่างประเทศหรือขั้นตอนในประเทศของคู่มือ

1.003. แม้ว่าข้อมูลในคู่มือนี้จะค่อนข้างครบถ้วน แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการย่อและตีความกฎที่อยู่ในข้อความที่เป็นทางการที่ยาวกว่านั้น โดยเฉพาะสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรเอง และข้อบังคับภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร และข้อความที่เป็นทางการเหล่านั้นจะใช้บังคับหากเกิดความไม่สอดคล้องกับคู่มือนี้ การดูข้อความที่เป็นทางการเหล่านั้นประกอบจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์

1.004. เนื่องจากบางครั้งเนื้อหาของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรและข้อบังคับภายใต้ สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ค่อนข้างซับซ้อน และเนื่องจากการร่างและการดำเนินการขอรับสิทธิบัตรให้ลุล่วงเป็นเรื่องซับซ้อนในตัวเอง จึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรขอรับคำแนะนำจากผู้รับมอบอำนาจด้านสิทธิบัตรหรือตัวแทนสิทธิบัตร และใช้บริการของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนนั้น เว้นแต่ผู้ขอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิบัตร

1.005. สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรและข้อบังคับฉบับล่าสุดสามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรที่ <https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html> ซึ่งมีฉบับภาษาอาหรับ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส รัสเซียและสเปนด้วย แผ่นพับฉบับตีพิมพ์ของ สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรและข้อบังคับภาษาข้างต้นสามารถสั่งได้จากสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) ในรูปสิ่งจัดพิมพ์หมายเลข 274 ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ ที่อยู่ที่ให้ไว้ในภาคผนวก B (IB) หรือทางอีเมล publications.mail@wipo.int นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ต่อไปนี้: <https://www.wipo.int/publications/en/index.html> การสั่งฉบับจัดพิมพ์ควรระบุภาษาที่ต้องการด้วย ผู้ใช้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรอาจดูค่าของระหว่างประเทศที่ประกาศโฆษณาแล้วได้ใน PATENTSCOPE ที่: <https://www.wipo.int/patentscope/en/> นอกจากนี้ขอแนะนำให้ผู้ ใช้หนังสือบอกกล่าวอย่างเป็นทางการ (หนังสือประกาศโฆษณาว่าด้วยสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวและข้อมูลในลักษณะทั่วไป การศึกษานวัตกรรมของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญา การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งการรวบรวม หนังสือบอกกล่าวเป็นทางการ หนังสือประกาศโฆษณาว่าด้วยสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร) อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่: www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html

1.006. ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรมีในจดหมายข่าวสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้เรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีเพิ่มเติมของประเทศในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของสำนักงานและองค์การต่างๆ แล้ว จดหมายข่าวสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร จะรวมรายชื่อประเทศผู้ทำสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรในปัจจุบัน รายงานการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร การเปลี่ยนแปลงแบบพิมพ์สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร สถิติที่สัมพันธ์กับการยื่นคำขอระหว่างประเทศ คำแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรที่กำลังจะมาถึง และตารางค่าธรรมเนียมสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรไว้ด้วย จดหมายข่าวสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่: www.wipo.int/pct/en/newslett/ โดยการรวบรวมคำแนะนำในทางปฏิบัติทั้งหมดที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ซึ่งสามารถสืบค้นได้อย่างเต็มรูปแบบ ร่วมกับจดหมายข่าวสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ฉบับย้อนหลังซึ่งสืบค้นได้อย่างเต็มรูปแบบเช่นกันนับแต่ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา นอกจากนี้ภาษาอังกฤษแล้ว ข้อความที่ตัดตอนมาจากจดหมายข่าวสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรมีเป็นภาษาจีน (www.wipo.int/pct/zh/newslett/index.html), ญี่ปุ่น (www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html) และเกาหลี (www.wipo.int/pct/ko/newslett/)

1.007. ขอแนะนำให้ผู้ประสงค์จะทราบภูมิหลังของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรดู “บันทึกการประชุมร่วมทางการทูตกรุงวอชิงตันว่าด้วยสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. 2513” ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่: www.wipo.int/pct/en/texts/washington.html

1.008. เนื้อหาที่มีประโยชน์เพิ่มเติมมีอยู่ในคำสั่งทางบริหารภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (สามารถดูได้ที่ www.wipo.int/pct/en/texts/index.html), แนวทางของสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ และแนวทางการตรวจค้นระหว่างประเทศและการตรวจสอบเบื้องต้นตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (แนวทางทั้งสองมีอยู่ที่ www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)

อย่างไรก็ตาม คำสั่งทางบริหาร และแนวทาง เหล่านี้ใช้กับองค์การที่ดำเนินงานต่างๆ ที่สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรมอบหมายให้เป็นหลัก เนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นคำขอจะปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบแบบพิมพ์ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรบางแบบพิมพ์ และในข้อความในคู่มือนี้